



โครงการหลักสูตร “อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์” รุ่นที่ ๑๔ (Fundamental Occupational Medicine for Physicians)

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักการและเหตุผล

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยได้ลงนามข้อตกลงทางการค้าเสรีในอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ทำให้เกิดการจ้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สร้างรายได้จำนวนมาก แต่จากสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานในระยะเวลาหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรวัยทำงานด้วยเช่นกันกระทรวงแรงงานจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ การตรวจสุขภาพ ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์และจากสถิติสำนักงานประกันสังคมพบว่าสถานการณ์การเกิดโรคจากการทำงานและอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดจนความซับซ้อนของการเกิดโรคและการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประกอบอาชีพมีมากขึ้น

และปัจจุบันในประเทศไทย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ทั้งสิ้น ๒๗๖ คน (ข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) ซึ่งเป็นแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงไม่ถึงครึ่งเนื่องจากบางท่านอายุมากและเกษียณจากการทำงาน และบางท่านเป็นผู้บริหารและนักวิชาการ ทำให้แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสภาพจริงมีน้อย และขาดแคลน รวมทั้งปัจจัยด้านความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัย และแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม พบว่า แพทย์จำนวนมากขาดองค์ความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยสาเหตุการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานได้ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของแรงงานต่อจำนวนแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ พบว่า ในประเทศอังกฤษ มีสัดส่วน ๓.๒ ล้านคน : ๕๐๓ คน (๖,๓๖๐ คน : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ๑ คน) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วน ๑๓๐ ล้าน : ๓,๕๑๘ คน (๓๖,๕๙๒ คน : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ๑ คน) สำหรับประเทศไทย มีสัดส่วน ๑๐ ล้านคน : ๑๒๙ คน (๗๗,๕๒๐ คน : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ๑ คน) ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ และหากมีการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำให้ทวีสภาพปัญหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สถานพยาบาลจำนวนมากในประเทศไทยยังไม่มียุทธศาสตร์บริหารจัดการที่คำนึงถึงอาชีวอนามัยและไม่ได้สนับสนุนให้แพทย์เรียนรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ทำให้ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบการ จำเป็นต้องแสวงหาแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยความเจ็บป่วยของตน ดังนั้นจากสถานการณ์การดำเนินงานด้านอาชีว - อนามัย อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดตั้งศูนย์กลางการศึกษา วิชาการ และงานวิจัย (Academic Hub) และผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ส่งผลต่อสมรรถนะและบทบาทของโรงเรียนแพทย์ที่ต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา วิชาการ และพัฒนาเป็น ศูนย์วิจัยด้านอาชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับมาตรฐาน ขยายกำลัง การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญ และมาตรฐานการบริการด้านอา ชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เทียบเคียงระดับนานาชาติ มีความต่อเนื่องและพัฒนา อย่างยั่งยืน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านอาชีวเวชศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานและประเทศชาติได้โดยตรงอีกทั้งขยายเป้าหมายการฝึกอบรมเฉพาะแพทย์ที่ ประจำสถานประกอบการ คลอบคลุมไปยังกลุ่มแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ในสถาบันและองค์กร ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจึงได้ประสานงานกับกลุ่มองค์กรแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์จากสมาคมโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม มหาวิทยาลัย ร่วมวางแผนจัดการอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรระยะสั้นขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนอง ความต้องการของประเทศและ สถานประกอบการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การอบรมนี้เป็นการพัฒนา ศักยภาพแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทำให้แพทย์สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ทั้งในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน เพื่อการเฝ้า ระวัง ป้องกัน วินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มผู้มีความเสี่ยงจากการทำงานและ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตอบสนองและผลกระทบของการเจ็บป่วยทั้งทางกาย รวมทั้ง จิตสังคมของผู้ประกอบอาชีพได้

๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ ประเมินปัญหาสุขภาพ วางแผน ติดตาม และประเมินผล การดูแลผู้ประกอบอาชีพ ทั้งด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพได้

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาแนวปฏิบัติทางการแพทย์และคุณภาพการดูแลที่เป็นเลิศ เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ โดยบูรณาการความรู้ทางอาชีวเวชศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบอาชีพ อาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย

๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานอาชีวอนามัย สํารวจ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงานหรือเนื่องจากการทำงานได้ ตลอดจนรู้ข้อจำกัด รวมทั้งสามารถแสวงหาความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพได้

๕. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอด เผยแพร่ ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำสถานประกอบการ แพทย์ที่ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีความสนใจ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ คน

การลงทะเบียน

โดยการชำระค่าลงทะเบียน ๓๐,๐๐๐ บาท สมัครเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารการประชุม ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่กรณีศึกษาดูงานนอกสถานที่) โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” บัญชีเลขที่ ๓๘๖-๑-๐๐๔๔๒-๙ พร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบโอนเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล/ หลักสูตร/ รุ่นของผู้สมัครด้วยตัวบรรจง และส่งมาที่ e-mail: kamonwanp@go.buu.ac.th (ถึงคุณกมลวรรณ พาสีก โครงการอบรมอาชีวเวชศาสตร์ฯ รุ่น ๑๔)

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักสูตรการอบรม โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย ๔ ชุดวิชา (modules) ได้แก่

ชุดวิชาที่ ๑ (Module I) พื้นฐานอาชีวเวชกรรม : คนกับังงานและสิ่งแวดล้อม

ชุดวิชาที่ ๒ (Module II) โรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน

ชุดวิชาที่ ๓ (Module III) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน

ชุดวิชาที่ ๔ (Module IV) ระบบสุขภาพและการบริการอาชีวอนามัย

(เพิ่มเติมหลักสูตรการประเมินความสูญเสีย ๔ วัน ณ โรงแรมกรุงเทพฯ และการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนีโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สถาบันโรคทรวงอก) หลักสูตรผ่านการรับรองจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์: ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๔ ต่อ ๒๓๐๒

E-mail: occmed.buu@gmail.com

Line:





ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรวิชาชีพเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์

(Fundamental Occupational Medicine for Physicians) **รุ่น**

ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2568

14

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2568

ค่าลงทะเบียน **30,000** บาท
(จำกัดจำนวน 50 ที่)



หลักสูตรนี้รับรองโดยอ.ผ.ส. และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ✓ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
- ✓ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ✓ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำสถานประกอบการ แพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประจำโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข ที่มีความสนใจ

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ

- ✓ หลักสูตรวิชาชีพเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (2เดือน) *มีอายุ 3 ปีนับจากวันได้รับ
- ✓ หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต
- ✓ หลักสูตรพื้นฐานการอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนีโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO classification)



ติดต่อสอบถาม / รับใบสมัคร



งานบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

038-386554 ต่อ 2302

www.facebook.com/occmed.buu
e-mail : occmed.buu@gmail.com

